

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) เพิ่มเติม

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอกแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) เพิ่มเติม โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส่วนงานกองบริหารงานบุคคล ร้อยละ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามพันธกิจ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (พัฒนาอาจารย์และบุคลากร ทุนการศึกษาปริญญาเอก) แผนงานการเรียนรู้การสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เงินอุดหนุนทั่วไป ๑. ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของคณาจารย์ และทุนโครงการอาจารย์ข้างเผือก ซึ่งมีรายละเอียดผู้รับทุน และเงื่อนไข ตามตารางดัดแนบ และมีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุน ดังนี้

๑. ผู้รับทุนจะต้องทำสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัย และจะต้องมีผู้ค้ำประกันตามแบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยดาวน์โหลดสัญญาฯได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล และส่งให้มหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุน

๒. ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าและผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบตลอดระยะเวลาการศึกษาและรับทุนโดยผ่านต้นสังกัด

๓. ผู้รับทุนต้องส่งจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษามายังมหาวิทยาลัย ในทุกๆสิ้นปี การศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ผู้รับทุนไปเรียน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ทราบถึงความก้าวหน้า รวมไปถึงปัญหาในการศึกษาของผู้รับทุน

๔. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามสัญญาทุน ประกาศ และ/หรือระเบียบว่าด้วยการลาไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวทางการไปศึกษาต่อตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด

๕. ให้ผู้รับทุนทำเรื่องขอเบิกเงินทุนจากมหาวิทยาลัยทุกระยะ ๖ เดือน การเบิกจ่ายทุนงวดที่ ๑ เมื่อผู้รับทุนได้จัดทำสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ผู้รับทุนยื่นเรื่องขอเบิกจ่ายเงินทุนเสนอต่อมหาวิทยาลัยผ่านส่วนงานต้นสังกัด โดยให้ส่งเรื่องไปยังกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับการเบิกจ่ายทุนงวดต่อไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนต้องแนบสำเนาแบบรายงานความก้าวหน้า ผลการศึกษาและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาการรับทุนมาด้วย โดยผ่านส่วนงานต้นสังกัดและให้ส่งเรื่องไปยังกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

๖. สำหรับผู้ที่ได้รับทุน ขอให้ส่งประมาณการค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง วงเงินตามเกณฑ์ตารางค่าใช้จ่ายที่ ก.พ. กำหนด ในเว็บไซต์ของ ก.พ. ของประเทศที่ไปศึกษา ทั้งนี้วงเงินทุนที่ได้รับจะต้องเป็นไปตามประกาศฉบับนี้ โดยให้จัดทำเป็นตารางประมาณการค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ซึ่งมีประเภทค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดในแต่ละปีการศึกษา โดยแยกเป็นปีละ ๒ ภาคการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษา และส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับทราบผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนฯ ในประกาศฉบับนี้ แล้วถึงจะเบิกจ่ายทุนได้ โดยผ่านส่วนงานต้นสังกัด เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิริยจारी)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ประจำ ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) เพิ่มเติม

รายชื่อผู้รับทุน	ตำแหน่ง/สังกัด	สาขาวิชาที่ไปศึกษา	ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวอรุณทัย พงษ์วาท	พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี	ปริญญาเอก สาขาวิชา Hotel and Tourism Management ณ The Hong Kong Polytechnic University เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน	มีมติให้ได้รับเงินทุนตามที่จ่ายจริง ตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ วงเงินทุนที่ได้รับต้องไม่เกิน ๑๙๙,๕๐๐ ดอลลาร์ฮ่องกง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้า พันห้าร้อยดอลลาร์ฮ่องกง) ต่อปี ระยะเวลารับทุนไม่เกิน ๒ ปี ตามระยะเวลา หลักสูตรการศึกษาที่เหลืออยู่ ตามระยะเวลาหลักสูตรการศึกษา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ข้อ ก.๑.-๑.๑)